

๘. พระยาดีจจาภิรมย์

๙. พระสารสาสน์ประพันธ์

ประกาศมาณวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓

พระยามานวราชเสวี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ

ครั้งที่ ๘ ๒๔๘๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓

ณ พระที่นั่งอเนกสิ่งพิมาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบของสัปดาห์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับของรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒๖ ๒๔๘๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๒

ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมได้รับของรายงานการประชุมครั้งที่

ประธานสภาฯ อนุญาตให้สมาชิกสภาฯ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ตามลำดับ คือ

๓. ขุนจรรยาวิเศษ (มหาสารคาม) ตั้งกระทู้ถามว่า ๓. หนองหวงห้ามที่ทางราชการหวงห้ามไว้อย่างมากมายและอย่างเหลือเฟือตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น รัฐบาลได้สำรวจตรวจตราบ้างหรือไม่ ว่าหนองเหล่านี้ยังคงมีสภาพเป็นหนองอันควรหวงห้ามต่อไปหรือไม่ และรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องหนองหวงห้ามอย่างไรต่อไปอีก หรือจะคงปล่อยให้เป็นที่ไปตามธรรมชาติอย่างที่เคยปล่อยให้มาแต่เดิม ๒. หนองหวงห้ามที่ต้นเขิน รัฐบาลจะสำรวจเสียสักครั้งแล้วประกาศยกเลิกการหวงห้ามเสีย ปล่อยให้ราษฎรเข้าทำกินจะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

น.อ. หลวงศุภชลาศัย ร.น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรธิการ ตอบว่า ๓. หนองหวงห้ามในจังหวัดที่มีเจ้าพนักงานการประมง ทางการก็ได้ให้เจ้าพนักงานการประมงตรวจสอบอยู่เสมอ ส่วนในจังหวัดที่ไม่มีเจ้าพนักงานการประมง ทางการก็ได้ขอให้คณะกรรมการจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจตราอยู่เสมอ ความมุ่งหมายในการหวงห้ามหนองต่าง ๆ โดยไม่มีกำหนดก่อนนั้นก็เพื่อจัดไว้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนการบำรุงตกแต่งหนองต่าง ๆ ให้มีสภาพดีขึ้น ทางการก็จัดการบำรุงเพราะบางแห่งที่เห็นสมควรก่อน ๒. เมื่อปรากฏว่าหนองใดมีสภาพต้นเขินไม่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ ทางกรมก็ได้จำหน่ายจากทะเบียนหวงห้ามและอนุญาตให้ราษฎรใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นอยู่แล้ว

๒. ชุมชนรยาวิเศษ (มหาสารคาม) ตั้งกระทู้ถามว่า ๓. ทางรถไฟก็ดี ทางหลวงก็ดี ซึ่งรัฐบาลพยายามบำรุงอย่างเข้มแข็งในขณะนี้ ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเศรษฐกิจของประชาชนโดยทั่วไป แต่ประโยชน์อันแท้จริงกลับไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นชาวต่างประเทศร่ำรวยไปตาม ๆ กัน ชาวกสิกรไทยหาได้รับประโยชน์สัมความมุ่งหมายของรัฐบาลไม่ พุทธิการณเช่นนี้ รัฐบาลทราบหรือไม่ ถ้าทราบแล้วจะมีนโยบายแก้ไขอย่างไรบ้างหรือไม่ ต่อไป ๒. รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือกสิกรไทยให้หลุดพ้นจากการเลี้ยเปรียบพ่อค้าคนกลางอย่างไรบ้างหรือไม่

พ.อ. พระบริภัณฑ์ทักษกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ตอบว่า ๓. ที่ว่ากสิกรไทยไม่ได้รับประโยชน์จากทางรถไฟและทางหลวงสัมความมุ่งหมายของรัฐบาลนั้นไม่เป็นความจริง ประโยชน์ที่ได้รับมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพาณิชย์ จะเห็นได้โดยง่ายว่า ถ้ารัฐบาลไม่สร้างและบำรุงทางรถไฟและทางหลวงแล้ว (๑) กสิกรในจังหวัดต่าง ๆ จะไม่มีโอกาสขายพืชผลและสินค้าได้ราคาสูงเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และสำหรับพืชผลหรือสินค้าบางอย่างอาจจะไม่มีโอกาสส่งไปขายต่างท้องที่หรือต่างประเทศได้เลย

เพราะกว่าจะขนส่งถึงที่ราคาสินค้าของเราที่แพงจนจำหน่ายไม่ได้
(๒) จะไม่มีโอกาสซื้อสินค้าต่าง ๆ เช่นเครื่องอุปโภคและบริโภคได้
โดยราคาต่ำเท่าที่ซื้อขายกันในเวลาปัจจุบันเพราะถ้าการขนส่งไม่
สะดวกก็ต้องเสียค่าขนส่งแพง ราคาของก็จะแพงขึ้น ฉะนั้นจึงจัด
ว่าทางรถไฟและทางหลวงให้ประโยชน์แก่กิจการตลอดจนประชาชน
ไทยเป็นส่วนใหญ่ ทุก ๆ คนได้รับประโยชน์จากการนี้โดยทั่วถึงกัน
ที่จริงทั้งพ่อค้าคนกลาง กสิกรและพลเมืองต่างก็ได้ประโยชน์จาก
การนี้เหมือนกัน ฉะนั้น นโยบายบำรุงการรถไฟและการทางหลวงนั้น
ไม่สมควรจะเปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาลที่ทำขนานกันไปนั้นคือการ
เพาะพ่อค้าไทยซึ่งเป็นการกระทำที่ได้แต่เห็นผลเร็ววันไม่ได้ เพราะ
ในการค้าจะทั้งคนกลางไม่ได้ ยิ่งทางคมนาคมไม่ดีแล้วคนกลางก็
ยิ่งมากช่วง จักต้องลบล้างคนกลางให้น้อยช่วงลง และให้มีคน
กลางที่ยุติธรรมมากที่สุดที่จะทำได้ ๒. รัฐบาลได้ตอบในข้อ ๑
แล้วว่า ในการค้าต้องมีคนกลางบ้าง ในการช่วยกสิกรไทยให้
เสียเปรียบคนกลางน้อยเขานักได้ทำอยู่แล้ว คือ ๑. พระราชบัญญัติ
มาตราซึ่ง คง วัด ซึ่งขณะนั้นกำลังเร่งรัดให้ใช้ได้ทวอาณาจักร
และควบคุมต่อไป ๒. พระราชบัญญัติของกันการค้ากำไรเกินควร
ขณะนั้นกำลังดำเนินการ เพราะเครื่องมือใช้ยังไม่พอ ๓. พระราช
บัญญัติจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเป็นรากเง้าจะก่อให้เกิดการควบคุม

ทางอ้อมอันสำคัญในภายภาคหน้า ๔. การโฆษณาประกาศราคา และข่าวสินค้าของกรมพาณิชย์ทุก ๆ วัน ๕. การตั้งข้าหลวงพาณิชย์ไปช่วยแนะนำ และดูแลแต่ด้วยรายงานมาให้กระทรวงทราบเหตุขัดข้องต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลก็จะได้ขยายออกไป ๖. การค้าบางอย่าง รัฐบาลได้เข้าช่วยเป็นตัวคนกลางเองชั่วคราว และยังสามารถทำต่อ ๆ ไปอีกตามความสามารถของงบประมาณและเครื่องมือที่จะมีใช้

๓. นายสุวิชัย พันธุ์เกษม (เชียงใหม่) ตั้งกระทู้ถามว่า ตามที่ รัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับหลักการศึกษาระดับ ๓ การศึกษาภาคผนวก รัฐบาลจะได้พยายามจัดให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้รับการศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ และเข้าใจหน้าที่ของพลเมืองนั้น ขอทราบว่รัฐบาลได้มีโครงการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ไว้อย่างไรหรือไม่ และผู้ใหญ่ที่รัฐบาลมุ่งจะจัดให้รู้หนังสือตามนโยบายนี้ไม่เข้าใจหน้าที่ของพลเมืองเลยหรืออย่างไร

หลวงโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี ตอบว่า กระทรวงธรรมการ มีโครงการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ผู้ใหญ่ที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐบาลนั้น บางคนอาจจะเข้าใจหน้าที่พลเมืองบ้าง และบางคนอาจไม่เข้าใจเลย

๔. นายสุวิชัย พันธุ์เกษม (เชียงใหม่) ตั้งกระทู้ถามว่า ตามที่ รัฐบาลได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับหลักการศึกษาในข้อ ๗ ว่า เพื่อ

ตั้งเสริมศีลธรรมของประชาชน รัฐบาลจะได้ปลูกฝังหลักธรรมและ
แนววัฒนธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ขอทราบว่าการที่รัฐบาลได้มีโครงการ
ที่จะปลูกฝังหลักธรรมและแนววัฒนธรรมดังกล่าวแล้วประการใดบ้าง
หรือไม่ และแนววัฒนธรรมที่กล่าวแล้ว เรามีแบบของเราเองหรือ
จำต้องถ่ายแบบจากต่างประเทศ หรือ รัฐบาลนี้จะสร้างแนว
วัฒนธรรมขึ้นด้วยมโนคติ

หลวงโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี ตอบว่า โครงการที่จะปลูกฝัง
หลักธรรมและแนววัฒนธรรมตั้งแต่เยาว์วัยนั้น มีอยู่แล้ว และแนว
วัฒนธรรมที่กล่าวนี้เป็นไปตามแนวของชาติไทยอันได้มีมาแต่แต่
กาลนาน ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่

๕. นายเสงี่ยม เจริญชวด (ชดบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. งานการ
ในหน้าที่กรรมการอำเภอมีอยู่มาก โดยเฉพาะงานการรวบรวม
ได้ตอบหนังสือก็มีประจำ อยู่แล้ว อย่างเต็มมือ เสมียนแผนก
กรรมการอำเภอก็ไม่มีเป็นส่วนมาก นอกจากนั้นบางคราวกรรมการ
อำเภอ ต้องไปช่วยงานการแผนกอื่นในหน้าที่กรรมการอำเภอ อีก
เช่นการตรวจตราโรงเรียนย่อมไม่มีเวลาพอที่จะไปได้ การศึกษา
ประชาชนย่อมขาดผลไปมาก การติดต่อกับพระอริการหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นน้อยดังนี้ ข้าพเจ้าขอทราบว่าการราชการ
เห็นความจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้ช่วยกรรมการอำเภอขึ้นอีกสักหนึ่ง

ตำแหน่งให้พวกนี้ เพื่อให้การศึกษาประชาชนได้ผลดียิ่งขึ้นบ้าง
หรือไม่ ๒. ได้ดำริที่จะตั้งผู้ช่วยกรรมการอำเภอแล้วหรือยัง ๓. ถ้า
ดำริแล้วจะตั้งได้เมื่อไร ถ้าไม่ดำริ เพราะไม่เห็นความจำเป็นอย่าง
นั้นหรือ หรืออย่างไร

หลวงโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี ตอบว่า ถ้าผู้ตั้งกะทู้หมายความว่า
ว่าผู้ช่วยกรรมการอำเภอเป็นตำแหน่งราชการแล้ว ขณะนี้กระทรวง
กรรมการยังไม่ดำริที่จะตั้ง แต่ถ้าหากหมายความว่าให้
ข้าราชการเพื่อช่วยกรรมการอำเภอปฏิบัติราชการแล้ว ขอตอบดังนี้
๑. ทางราชการเห็นความจำเป็นว่าควรตั้ง ๒. ดำริแล้ว ๓. ตั้งแล้ว
เมื่อสักก่อน ๕๘ คน และสักนี้ ๓๘ คน

๖. ร. ต. อ. พุง ระงับภัย (นนทบุรี) ตั้งกะทู้ถามว่า ใน พ.ศ.
๒๔๘๓ นี้ ปรากฏว่าราษฎรตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ได้รับความ
อึดอัดต่ออยากไม่มีข้าวรับประทานและทำพันธุ์ เพราะ ๒ ปี
ที่แล้วทำนาไม่ได้ รัฐบาลทราบหรือเปล่า ถ้าทราบแล้ว รัฐบาล
ได้จัดการช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านั้นอย่างไรบ้าง

พ. ต. หลวงเซวณศักดิ์สังคราม รัฐมนตรี ตอบว่า เรื่องราษฎร
ในจังหวัดนนทบุรีได้รับความอึดอัดข้าว ไม่มีข้าวบริโภคคนนั้น รัฐบาล

ได้ทราบ และขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาดำเนินการอย่างรีบเร่ง
อยู่แล้ว

๗. นายทองดีบ ศุภะมาร์ค (ประจวบคีรีขันธ์) ตั้งกระทู้ถามว่า
๑. ในประเทศสยามมีกี่ตำบล และที่เก็บภาษีจังกอบมีกี่ตำบล ๒ โดย
เหตุที่ภาษีจังกอบนี้ได้ออกใช้เก็บเฉพาะบางแห่งบางตำบลใน สมัย
ราชาธิปไตย ข้าพเจ้าอยากทราบว่า สำหรับรัฐบาลประชาธิปไตย
ขณะนี้จะยกเลิกเพิกถอนภาษีอันนี้เสีย เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
เสมอภาคในเรื่องภาษีอากร จะได้หรือไม่

พ. ต. หดวงเซดวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรี ตอบว่า ๑. ตำบลใน
ประเทศสยามมี ๔,๗๓๗ ตำบล ตำบลที่เก็บภาษีจังกอบมี ๔ ตำบล
คือตำบลชะอำ ตำบลห้วยทรายเหนือ ในจังหวัดเพชรบุรี และ
ตำบลหัวหิน ตำบลหนองแก ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตที่
เก็บภาษีจังกอบนี้มีระบุไว้ในมาตรา ๕ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช ๒๔๖๗ ซึ่ง
ในขณะนี้ได้เปลี่ยนสภาพเป็น เขตของเทศบาลตำบลชะอำ และ
เทศบาลตำบลหัวหินแล้ว ๒. ภาษีจังกอบนี้ได้เก็บโดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติจังกอบ ซึ่งได้ตราขึ้นเนื่องจากพระราชบัญญัติ
การจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดบำรุงท้องถิ่นบางแห่งตามชายทะเลทิศตะวันตก และจัดให้มีการ

คมนาคม การประปา การไฟฟ้า การสาธารณสุข ซึ่งเมื่อเขตต์ท้องถิ่น
ตั้งถ่วงนั้นได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นเทศบาลตำบลแล้ว หน้าที่และกา
รดำเนินการของเทศบาลในการจัดการทนุบำรุงท้องถิ่นก็คงมีอยู่ทำนอง
เดียวกับสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ฉะนั้นจึงยังคง
ต้องเก็บภาษีจังกอบอยู่ต่อไป เพื่อยังผลในการจัดการทนุบำรุงท้องถิ่น
ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
เอง ส่วนที่ว่าราษฎรในเขตต์ท้องถิ่นไม่ได้รับความเสมอภาคในเรื่อง
ภาษีอากรนั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศ
ตะวันตก พุทธศักราช ๒๔๖๘ มาตรา ๗ ก็ได้ยกเว้นมิให้ราษฎรใน
เขตต์นั้นต้องเสียภาษีตามประกาศภาษีเรือ โรงร้าน แพร่ ตึก
จุดศักราช ๓๒๓๒ และพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง
ร.ศ. ๓๒๗ อยู่แล้ว

๘. นายวงศ์ เว็นซ์ (จันทบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า เจ้าพนักงานตำรวจ
ส่วนภูมิภาค รัฐบาลจะดำริให้มีรูปถ่ายทำเป็นบัตรประจำตัวหรือไม่
เพราะเหตุใด ถ้าดำริเมื่อไรจึงจะจัดให้มี

พ. ต. หดวงเซวงศ์กัศลสงคราม รัฐมนตรี ตอบว่า การที่จะให้
เจ้าพนักงานตำรวจส่วนภูมิภาคมีรูปถ่ายทำเป็นบัตรประจำ ตัวนั้น ได้มี
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน พุทธศักราช ๒๔๗๗ และ
กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัตินั้น ให้

อำนาจที่จะออกให้ไว้แล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคงจะออกให้ได้ในไม่ช้า

๘. นายสุวิชัย พันธเศรษฐ (เชียงใหม่) ตั้งกระทู้ถามว่า รัฐบาล
ได้ดำริที่จะจัดให้มีหน่วย การแพทย์ โยกย้ายไปตามท้องที่กันดาร
เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้รับความช่วยเหลือในทางหยูกยา และ
เป็นการ เพราะความนิยมยาตำราหลวงบ้างหรือไม่ เท่าที่ข้าพเจ้า
ทราบในประเทศสยามเราชุกชุมไปด้วยไข้จับสั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ขอทราบรัฐบาลได้เตรียมที่จะขยายงาน
ควบคุมไข้จับสั่นตามนโยบายที่แถลงไว้ประการใดบ้าง

พ. ต. หลวงเชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรี ตอบว่า เรื่องหน่วย
การแพทย์ โยกย้ายนั้น ในขณะนี้รัฐบาลได้จัดให้มีขึ้นแล้ว ๓ หน่วย
ด้วยกัน คือหน่วยหนึ่งทำการอยู่ในบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง หน่วย
หนึ่งทำการอยู่ในจังหวัดภาคกลาง และอีกหน่วยหนึ่งทำการอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนการจะจัดให้มีหน่วยการแพทย์ประเภทนี้
ให้มากขึ้น รัฐบาล ก็ได้ดำริอยู่แล้ว แต่โดยเหตุที่ใน ขณะนี้ยัง
ขาดแคลนในเรื่องจำนวนแพทย์ ไม่เพียงพอแก่กิจการ จึงจำต้อง
คัดยักทำค้อยไป แต่อย่างไรก็ดี เท่าที่รัฐบาลดำเนินการไปตามก่าดัง
ซึ่งพึงจะจัดทำได้นั้น ก็ประสงค์ว่าราษฎรได้รับการช่วยเหลือทาง
หยูกยาและรู้จักใช้ยาตำราหลวงแพร่หลายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอัน

มาก อนึ่งในเรื่องการขยายงานควบคุมไข้จับต้นนั้น รัฐบาลได้เตรียมการและจัดทำไปบ้างแล้ว เช่นส่งแพทย์ไปศึกษาเรื่องโรคนี้ตามแหล่งศัตรูของสัตว์ปศุชาติที่สิงคโปร์ ทำการสำรวจชนิดของยุงที่นำเชื้อโรคมาลู ดำรงภูมิประเทศที่มีโรคชุกชุม ตั้งหน่วยไข้จับต้นขึ้นทดลองกระทำการควบคุมที่จังหวัดเชียงใหม่ และตั้งหน่วยสำรวจไปทำการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องโรคนี้ในท้องที่ที่มีไข้จับต้นที่ชุกชุมเหล่านั้นเป็นต้น

๓๐. พ. ต. หดวงภิบาลชาต (ชุมพร) ตั้งกระทู้ถามว่า เงินรัฐูปการในขณะนี้มีอัตราลดหย่อนกัน บางท้องถิ่นเสียมีดะ ๕ บาท บางท้องถิ่นเสียมีดะ ๔ บาท ๓ บาท ๒ บาท ก็มี ตามกฎหมายบัญญัติว่า บุคคลค้างชำระเงินรัฐูปการ ให้เอาตัวไปใช้งานโยธา มีดะ ๑๕ วัน ตั้งขอทราบว่ รัฐบาลจะปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อลดหย่อน กำหนดวันใช้งานโยธา ลดลง ตามจำนวนเงินที่เสียมากและน้อยจะได้หรือไม่ ถ้าได้จะปรับปรุงเมื่อไร

หลวงนฤเบศรมานิต รัฐมนตรี ตอบว่า หลักการในการใช้งานโยธาแก่ผู้ค้างเงินรัฐูปการนั้น รัฐบาลได้ตอบกระทู้ถามที่ ๒๓๕/๒๔๘๐ ของผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสภาวณเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๔๘๓ โดยละเอียดแล้ว

๓๓. นายอ้วน นาคทรพรพ (อุตรธานี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๓. ด้วย
สังเกตเห็นว่าข้าราชการตามกรมกองและแผนก ทดรายแห่งไม่ค่อยจะ
เอาใจใส่ต่อราษฎรที่ไปติดต่อเกี่ยวข้องกับราชการเท่าที่ควรจะเป็น จึง
ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องนี้มีเสียงกระซิบกระซาบ
ในทางที่ไม่ดีพฤติการณ์ดังกล่าวนี้จะพบเห็นได้บ่อย ๆ ตามที่ทำงาน
ของรัฐบาลณะเพาะอย่างยิ่งในที่ว่าการอำเภอ ข้าพเจ้าจึงขอถามว่า
(ก) รัฐบาลทราบเรื่องความบกพร่อง ของข้าราชการ ดังกล่าว มา
หรือไม่ (ข) เท่าที่ทางราชการได้มีคำสั่งกดดันให้ข้าราชการ
ช่วยเหลือราษฎรที่ไปทำการติดต่อแล้วนั้น เคยปรากฏว่ามีข้าราชการ
การถูกทำโทษเพราะละเลยบ้างหรือไม่ ถ้ามี มีกี่ราย ๒. ข้าพเจ้า
รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลตามสำนักงานต่าง ๆ ยังขาดอัยการ
ไมตรีในการต้อนรับและโอภาปราศัยกับผู้ไปพบปะอยู่มากเป็นต้น
ว่าทำเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้ คิดायกับว่าไม่มีแขกแปลกหน้าเข้ามาในที่นั้น
ถึงแม้ผู้เป็นแขกจะออกปากไต่ถาม บางคนก็ตอบอย่างเสียไม่ได้
หรือพอให้พ้นไปที่ ข้าพเจ้าจึงขอถามว่า (ก) เคยมีคำสั่งให้
ข้าราชการ แสดง อัยการไมตรี คือแขกที่เข้ามาพบปะโดยให้ช่วย
ชี้แจงข้อความที่ต้องการ ให้แจ่มแจ้งหรือช่วยบอก, ช่วยพาไปส่งยังที่
ซึ่งผู้เป็นแขกประสงค์และอื่น ๆ ในทำนองนี้บ้างหรือไม่ (ข) ถ้าไม่มี
จะประกาศให้ข้าราชการปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้จะได้หรือไม่

พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ตอบว่า
๑. ความบกพร่องของข้าราชการในเรื่องการติดต่อกับประชาชน
ทางการก็ทราบอยู่บ้าง จึงได้วางบทบัญญัติเป็นวินัยบังคับไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๔๗๘ เช่น ม. ๕๓
และ ๕๓ เป็นต้น และก็เคยมีการลงโทษกันบ้างแล้ว เท่าที่
เจ้ากระทรวงรายงานมายัง ก. พ. มี ๕ ๕ ราย ๒. เมื่อมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบังคับอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งหรือประกาศให้ทราบ
อย่างไร

ส่วนกระทู้ถามของขุนจรรยาวิเศษ (มหาสารคาม) เรื่อง การ
บำรุงพันธุ์สัตว์น้ำในภาคอีสานนั้น ผู้ตั้งกระทู้ได้ขอลอน

ต่อจากนั้นได้มีการประชุมลับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ของนายเตียง ศิริขันธ์ (สกล
นคร) ของนายเฉลา เตาดานนท์ (ตราด) และ ของ ด. สงวน
พะยุงพงศ์ (ปราจีนบุรี) รวม ๓ ฉบับตามข้อเสนอของรัฐบาล

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้ที่คณะกรรมการ
ดำเนินแล้ว ได้ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสาม
เป็นอันว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ ตกไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๒ นาฬิกา

คหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร